
Á 289. fundi menningar- og ferðamálaráðs þ. 25. september 2017 lagði fulltrúi 

Sjálfstæðisflokksins fram svohljóðandi fyrirspurn: 

Fulltrúi Sjálfstæðisflokks óskar eftir upplýsingum um hvers vegna 
starfshópur um Grásleppuskúrana hefur ekki verið kallaður saman í meira en 
rúmt ár. Hefur verið tekin ákvörðun um að leggja starfshópinn niður og ef 
svo er hvar hefur sú ákvörðun verið tekin fyrir og hvenær? 

 


